



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์สปริงนิวส์ บ้านเมืองออนไลน์ ข่าว สดออนไลน์	<p>ฝุ่น PM 2.5</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรพ.สธ. กล่าวว่า ปัญหาฝุ่นควันเป็นภัยธรรมชาติและเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ สถานการณ์ขึ้นลงตามสภาพอากาศ หากอยากแก้ปัญหที่ต้นเหตุขอให้ทุกฝ่ายช่วยกัน ส่วนผู้ประกอบการควรทบทวนว่าเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาไปมากจำเป็นต้องเดินทางมาทำงานที่ออฟฟิศหรือไม่ ในส่วนของสธ.ได้ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ ผลกระทบต่อสุขภาพ แนวทางป้องกัน สํารองบุคลากรและเวชภัณฑ์ไว้ที่สถานพยาบาลแล้ว ขอให้ประชาชนดูแลตัวเองด้วย หากออกจากบ้านให้ใช้หน้ากากอนามัย งดออกกำลังกายกลางแจ้ง หากมีผื่นคัน ระคายเคืองตา ไอ จาม มากกว่าปกติ ให้ไปพบแพทย์</p>
มติชน สยามรัฐ ออนไลน์ ไอเอ็นเอ็น บางกอกทูเดย์ เวิร์ด พอยท์นิวส์ ข่าวสด	<p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำแนวทางในการดูแลสุขภาพใจให้สามารถปรับตัวปรับวิธีคิด และรับมือกับสถานการณ์ในช่วงฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 1.ตั้งสติ 2.ปรับวิธีคิด 3.หาวิธีป้องกัน ฝุ่นละออง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 4.พักผ่อนให้เพียงพอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงเทศกาลกินเจ ขอให้เปลี่ยนมาใช้รูปขนาดเล็กหรือสั้นลงเพื่อลดฝุ่น ส่วนศาสนสถานเมื่อเสร็จพิธีการควรดับหรือเก็บรูปให้เร็วขึ้น และต้องมั่นใจว่าดับสนิท นอกจากนี้ควรทำความสะอาดบริเวณกระถางรูปเป็นประจำ รวมถึงหลีกเลี่ยงการจุดธูปในบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก หากมีอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์</p>
มติชน มติชนออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ ข่าว สดออนไลน์ สำนัก ข่าวอิศรา	<p>-เสนอข่าว นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ครม. มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" ตามที่ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ เสนอ โดยคพ.จะประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแผนฯ ในวันที่ 3 ต.ค.นี้</p> <p>-กทม.สรุปผลการตรวจวัดค่าฝุ่น PM 2.5 วันที่ 2 ต.ค. 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ค่าเฉลี่ย 30 มคก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีสถานีตรวจวัด เนื่องจากมีฝนตก</p> <p>-นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มั่นใจว่า 99% ของโรงงานที่มีอยู่ทำถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งเรื่องน้ำเสีย กลิ่นหรือฝุ่นควันดำ ปัญห่าฝุ่นละอองช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ต้นเหตุมาจากควันท่อไอเสียจากรถยนต์ ซึ่งในกทม.มีถึง 10 ล้านคัน</p>
มติชน นิวส์พลัส บางกอกบิซนิวส์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>-เสนอข่าว ญญ.สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า สมุนไพรที่ช่วยในการดูแลปอด ฟอกปอด ที่นิยมและใช้กันมากคือ 1.หญ้าดอกขาว งานวิจัยพบมีฤทธิ์ลดการอักเสบในหนูที่ได้รับนิโคตินเป็นเวลานานกว่า 6 เดือน ช่วยฟื้นฟูพยาธิสภาพของปอดให้กลับมาเป็นปกติ ช่วยลดคาร์บอนมอนนอกไซด์ที่คั่งค้างในปอด และลดการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งปอดได้ 2.ขมิ้นชัน ผลการศึกษาพบมีผลในการปกป้องระบบหัวใจหลอดเลือด-ปอด 3.รางจืด ช่วยล้างพิษ 4.มะขามป้อม งานวิจัยพบช่วยลดผลกระทบจากก๊าซพิษซัลเฟอร์ไดออกไซด์อันเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 และ 5.ฟ้าทลายโจร ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะในระบบทางเดินหายใจ โดยในที่ 3 ต.ค. ซึ่งเป็นวันครบรอบ 17 ปีกรมการแพทย์แผนไทยฯ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้นำชุดความรู้สมุนไพรป้องกัน PM 2.5 ไปจัดแสดง พร้อมนำชาหญ้าดอกขาวและเยลลี่สมุนไพรมะขามป้อมไปแจกให้ชิมฟรี</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ช่วงนี้ประเทศไทยหลายพื้นที่ โดยเฉพาะกทม.และปริมณฑล พบค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน หากพบการแจ้งเตือนค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับสีเหลือง ให้เลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้ง สีส้ม ต้องระมัดระวัง และหากเป็นระดับสีแดง ควรหยุดกิจกรรมกลางแจ้ง และขอให้ประชาชนสำรวจตนเอง หากมีโรคประจำตัวต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ไม่ควรอยู่นอกบ้านเป็นเวลานาน หากจำเป็นต้องอยู่กลางแจ้งควรสวมหน้ากากอนามัย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เวิร์คพอยท์นิวส์</p> <p>คมชัดลึก</p>	<p>โครงการรับยาที่ร้านขายยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชาญชัย พจมานวิพุธ รองผอ. รพ.นครพิงค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สปสช. เขต 1 เชียงใหม่ และสมาคมร้านยา จ.เชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือในโครงการรับยาร้านยาสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้กลไกร้านยาคุณภาพ โดยรพ.นครพิงค์นำร่องเป็นแห่งแรกของ จ.เชียงใหม่ มีร้านขายยาเข้าร่วมโครงการระยะแรก 17 ร้าน ใน อ.เมือง และ อ.แมริม</p> <p>-เสนอสรุป โครงการรับยาที่ร้านขายยาวันแรก มีรพ.ขนาดใหญ่ที่มีคนไข้แออัดมากเข้าร่วม 35 แห่ง ร้านขายยา 300 แห่ง จากเป้าหมายในปีงบประมาณ 2563 รพ. 50 แห่ง ร้านขายยา 500 แห่ง ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ระบุว่าในระยะแรก ทดลองใช้ระบบให้ประชาชนเกิดความคุ้นชิน แต่เป้าหมายต่อไปจะให้ประชาชนถือใบสั่งยาไปซื้อที่ร้านขายยาได้ เป็นลักษณะธุรกิจแบ่งปัน ร้านขายยาที่เข้าร่วมจะได้รับค่าจัดบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ 70 บาทต่อครั้ง โดยนโยบายนี้มีระยะเวลาดำเนินการอีก 4 ปี จะต้องพิจารณาอีกครั้งเมื่อร้านยา ครบ 5,000 แห่ง ว่ามีการกระจุกตัวมากหรือน้อยเพียง ซึ่งร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการนอกจากคุณสมบัติต้องครบตามเกณฑ์แล้ว ระดับพื้นที่จะมีคณะทำงานที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยเป็นผู้พิจารณาเลือกร้านขายยาด้วย</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ สมรู้ร่วมคิด</p>	<p>ภาษีความหวาน</p> <p>-เสนอบทความ เห็นว่าการเก็บภาษีเครื่องดื่มรสหวานเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 ควรนำไปใช้เพื่อการทำงานลดการเกิดโรคเบาหวาน โรคอ้วน ความดัน และโรคมะเร็ง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ก.การคลัง ก.สาธารณสุข กรมสรรพสามิต ฯลฯ ต้องมีความชัดเจนเรื่องนี้</p>
<p>เพจ Gossip สาสุข</p>	<p>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>-โพสต์บทความ ระบุว่า ระบบบัตรทองจะก้าวหน้าจนเข้าปีที่ 17 ไม่ได้หากขาดบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรสาธารณสุขที่อยู่ในระบบ ซึ่งมีส่วนสำคัญมากกว่า สปสช. และ สธ. เพราะอยู่เป็นผู้ปฏิบัติงานจริง ต้องเจอปัญหาและรับแรงกดดัน คำถามที่สำคัญคือ จะทำอย่างไรในการคงระบบนี้ไว้พร้อมกับการแก้ปัญหาข้างต้น ซึ่งต้องหาเงินเข้ามาเติมในระบบ รวมถึงปรับการบริหารจัดการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต ทั้งหมดต้องการการตัดสินใจที่ชัดเจน ต้องการความคิดในการปฏิรูปครั้งใหญ่ แต่น่าจะยังไม่เกิดขึ้นง่าย ๆ ในสภาพการเมืองแบบนี้</p>
<p>ไทยโพสต์ ไทยรัฐ เดลินิวส์คมชัดลึก มติชน แนวหน้า ผู้จัดการรายวัน ไทยรัฐออนไลน์ มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์ บางกอกโพสต์ เว็บไซต์ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สปริงนิวส์ ไอเอ็นเอ็น ผู้จัดการรายวัน ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอข่าว นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร พร้อมคณะ แถลงว่า ได้เชิญรัฐมนตรี ก.เกษตรฯ ก.พาณิชย์ ก.อุตสาหกรรม และ ก.สาธารณสุข มาให้ข้อมูลแต่ทั้ง 4 คนอ้างว่าติดภารกิจ ซึ่งกมธ.จะรอให้รัฐมนตรีทั้งหมดมาชี้แจงในครั้งต่อไป ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ต้องตอบสังคมกรณีทำตามมติกก.วัตถุอันตราย ที่ให้จำกัดการใช้พาราควอต โกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ทั้งที่ข้าราชการกรมวิชาการเกษตร ขอให้จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 นอกจากนี้ ยังมี กมธ. 2 คนคือ นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ น.ส.พวงรัตน์ ขจิตวิยานุกุล ผอ.สถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ถูกขู่ว่าจากการต่อต้านสารเคมี 3 ตัวนี้</p> <p>ด้าน นพ.ธีระวัฒน์ เปิดเผยว่า หลังเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีในเฟซบุ๊ก มีผู้แสดงความคิดเห็นเชิงข่มขู่ และยังขอให้จุฬาฯ และรพ.จุฬาฯ ตั้งคณะกรรมการไต่สวนและตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่ ส่วนน.ส.พวงรัตน์ ถูกคนตามข่มขู่ขณะจะขึ้นเครื่องบินมาประชุมที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้ กลุ่มคนที่สนับสนุนให้ใช้สารเคมียังไปที่ม.นเรศวรเพื่อบีบให้ผู้บริหารไล่ออก และพยายามหน่วงเหนี่ยวไม่ให้ได้รับทุนวิจัย</p> <p>นพ.ธีระวัฒน์ ยังโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ไปโอไทยได้รวบรวมกลุ่มบุคคล องค์กรบงกชของบริหารสารพิษอดีตผู้บริหารของหน่วยงานรัฐ และคอลัมน์นิสต์บางคน ที่ดำเนินการเพื่อไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ 1.การบิดเบือนข้อมูล ใช้ข้อมูลเท็จโจมตี 2.การขู่ทำร้ายและด่าทอด้วยคำหยาบคาย 3.การขู่ฟ้องร้องหมิ่นประมาท 4.กดดันให้นักวิชาการลาออกจากมหาวิทยาลัย 5.ทำจดหมายเรียกร้องไห้นายกฯ สั่งการให้ไปโอไทยยุติบทบาทการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสารพิษกำจัดศัตรูพืช 6.การยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อกดดันมหาวิทยาลัยให้นักวิชาการหยุดการเผยแพร่ความจริง</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ให้ก.เกษตรฯ ดำเนินการตามมติ คกก.วัตถุอันตราย จำกัดการใช้พาราควอต โกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษร้ายแรง 686 องค์กร ได้ขอพบพรรคประชาธิปัตย์เพื่อขอทราบจุดยืนของพรรค โดยได้รับแจ้งว่าพรรค</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัด ลึก แนวหน้า</p> <p>เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>ไทยรัฐ บทบรรณาธิการ</p>	<p>มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน มาพบกับเครือข่ายในวันที่ 9 ต.ค. นี้</p> <p>-เสนอข่าว นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรฯ ยืนยันไม่เห็นด้วยหากประชาชนไม่ปลอดภัย แต่เมื่อห้ามไม่ได้ก็ต้องใช้อย่างปลอดภัยมากที่สุด ตนในฐานะผู้ปฏิบัติพร้อมยกเลิกอยู่แล้ว ซึ่งได้มอบหมายให้ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รว.เกษตรฯ ไปดำเนินการ เพราะดูแลกรมวิชาการเกษตร ส่วนฝ่ายที่เรียกร้องให้ยกเลิก ขอให้ไปศึกษาข้อมูลกฎหมายเพื่อให้เข้าใจตรงกัน</p> <p>-กล่าวว่า ในเวลา 4 ปี มีผู้เสียชีวิตจากสารอันตรายถึง 2,193 คน แต่ละปีมีผู้ป่วยและเสียชีวิตจำนวนมาก ผลการวิจัยพบว่ายาฆ่าหญ้าปนเปื้อนในดินและซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อของผักซึ่งไม่สามารถล้างออกได้ ประเทศไทยนำเข้าสารพิษในปี 2515 มากเป็นอันดับ 4 ของโลก มีเสียงเรียกร้องให้เลิกแต่ก็ยังไม่ยกเลิก แสดงว่าเป็นธุรกิจที่มีอิทธิพล โดยมีข้อมูลว่าผู้นำเข้ามีรายได้ปีละกว่า 6 หมื่นล้านบาท และยังได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าและมูลค่าเพิ่ม</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ TNN</p> <p>bltbangkok</p>	<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า หลายประเทศเริ่มกังวลกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้า เช่น อินเดีย ได้ประกาศห้ามบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่ 18 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยนักวิชาการของอินเดียระบุเหตุผลการทำบุหรี่ไฟฟ้าที่สามารถตอบคำถามสังคมอินเดียและไทยได้ คือ 1.รายงานของอังกฤษวันที่ 19 ส.ค. 58 ที่ระบุว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่ 95% ที่กลุ่มบุหรี่ไฟฟ้าอ้างถึงเป็นแบบจำลองกึ่งสมมติฐานและเป็นแค่ความคิดเห็นของผู้เขียน 12 คน ซึ่ง 1 ใน 3 มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาสูบ 2.เหตุผลที่ไม่ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าเหมือนบุหรี่ เพราะบุหรี่ไฟฟ้าช่วยอุตสาหกรรมยาสูบหวนกลับมาใหม่เพื่อนำไปสู่การเสพติดนิโคติน และ 3.อินเดียไม่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อการเลิกบุหรี่ เพราะ 80% ของผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้ายังคงติดนิโคตินเช่นเดิม ศจย.ได้ส่งข้อเสนอเชิงนโยบายสนับสนุนคณะกรรมการห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า แก่ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ร.พ.พาณิชย์ ซึ่งเคยได้รับรางวัล ‘World No Tobacco Day Awards’ จากองค์การอนามัยโลก เมื่อปี 2554</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ว่า กองอำนวยการระบายน้ำ เดือน ต.ค. มีจุดเสี่ยงน้ำท่วม 12 จังหวัด 51 อำเภอ 18 แม่น้ำ ประกอบด้วย ชลบุรี จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ และตรัง ส่วนเดือนพ.ย. มีจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมหรือน้ำล้นตลิ่ง 8 จังหวัด 44 อำเภอ 16 แม่น้ำ ประกอบด้วย ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชชุมพร ระนอง นราธิวาส สงขลา และพัทลุง ที่ประชุมได้มีมติในการทำเกณฑ์แจ้งเตือนให้เป็นไปในทางเดียวกันและกำหนดสี การแจ้งเตือนภัยชุดเดียวกัน ได้แก่ สีเขียว ปกติ สีส้ม ฝ้าระวัง และสีแดง อันตราย และเร่งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>เลขาธิการ อย. คนใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. มอบนโยบายหลังเข้ารับตำแหน่ง ว่า แนวทางขับเคลื่อน อย. สู่มิติใหม่ คือ รวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (Speed Safety Satisfaction) หรือ “3 S” โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค จากนั้น อย. จะร่วมกับภาคีเครือข่ายผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลก และสิ่งสำคัญคือ ความปลอดภัยของผู้บริโภค</p>
<p>สยามรัฐ แนวหน้า</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>แนะนำวิธีให้นมลูก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การให้ลูกดุนนมจากเต้าเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด ขณะที่ลูกดุนนมแม่ คางของเด็กต้องชิดเต้า จมูกชิด เปิดช่องจมูกสำหรับหายใจ เมื่อลูกต้องการพักจะหยุดดูดเอง ขณะดุนนมแม่ให้ลูกนอนตะแคงทั้งตัวหรือดุนนมในท่าที่ศีรษะสูง ส่วนการให้ลูกดุนนมจากขวด ควรอมลูกตลอดเวลา และจัดจังหวะให้มีช่วงการพักหายใจเพื่อป้องกันการสำลักนม ส่วนวิธีแก้ไขเมื่อลูกสำลัก 1.ระหว่างให้นมลูกควรให้ความสนใจลูกตลอดเวลา 2.จัดท่าให้นมให้ถูกต้อง 3.อุ้มลูกเรอทุกครั้งหลังดุนนม 4.หากลูกแหงนนมให้จับหน้าลูกตะแคงทันที และ 5.หากมีอาการสำลักบ่อยควรพาไปพบกุมารแพทย์</p>
<p>มติชน เดลินิวส์</p> <p>คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น</p>	<p>ผลิตภัณฑ์โฆษณาเกินจริง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ https://behealthy99.weebly.com/ พบภาพและข้อความโฆษณาผลิตภัณฑ์น้ำหนานเฉาเหวยโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งพบข้อมูลการติดต่อสั่งซื้อผ่าน ID Line : @behealthy99 โดยตรวจสอบเลขสารบบอาหารพบเป็นของผลิตภัณฑ์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก เว็บไซต์ mthai เว็บไซต์ thestandard</p>	<p>อื่น จึงเข้าข่ายเป็นอาหารปลอม และเป็นการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 อย. ได้สั่งระงับการโฆษณา รวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำการโฆษณาแล้ว เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อซื้อมาบริโภคอาจได้รับอันตราย</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ</p>	<p>เรียกคืนยาปฏิชีวนะ -เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า อย.ได้สั่งหนังสือถึง รพ.และ บ. ไฟเซอร์ ประเทศไทย จก. เรียกคืนยา TAZOCIN 9 รุ่นการผลิต หลังได้รับแจ้งจาก รพ.รามาริบัติว่าพบสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนในขวดบรรจุยา โดยยาดังกล่าวเป็นยาปฏิชีวนะใช้เฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเชื้อดื้อยา หรือในรายที่มีอาการรุนแรงแต่ยังไม่ทราบเชื้อ และใช้ในรพ.ใหญ่ จัดเป็นยาปราศจากเชื้อ หากพบสิ่งแปลกปลอมในขวดบรรจุยาก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต จึงจำเป็นต้องเรียกคืนยาเพื่อความปลอดภัย รพ.ที่ซื้อขายของบริษัทดังกล่าวเมื่อเรียกคืนแล้วต้องแจ้งกลับ อย. ให้รับทราบด้วย</p>
<p>ข่าวสด กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>แอปฯ อสม.สู้ไข้เลือดออก -เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีอภิตี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับ กรมควบคุมโรค และบ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จก. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันผ่านแอปฯ อสม.ออนไลน์ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยให้ อสม.บันทึกข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลายและส่งต่อข้อมูลหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังได้จัดทำแอปฯ SMART อสม. เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพและรายงานผลการดำเนินงาน ลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้กระดาษ ช่วยลดปัญหาโลกร้อนและลดปริมาณขยะในหน่วยงาน</p>
<p>เว็บไซต์คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ nationtv เว็บไซต์ mcot.net</p>	<p>อาการซึมเศร้าหลังคลอด -เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบายถึงกรณีแม่ฆ่าลูก ว่า หญิงตั้งครรภ์เสี่ยงมีอาการซึมเศร้าหลังคลอด ทั่วโลกมีค่าเฉลี่ย 15% ของหญิงตั้งครรภ์ ส่วนประเทศไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย โดยปีที่ผ่านมามีหญิงตั้งครรภ์มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดประมาณ 19% สาเหตุมาจากภาวะร่างกายตึงเครียด ระดับฮอร์โมนในร่างกายปั่นป่วน หลังคลอดอาจมีภาวะซึมเศร้าประมาณ 2 สัปดาห์- 1 เดือน แนะนำครอบครัวช่วยเลี้ยงดูทารกอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้เป็นภาระของแม่คนเดียว ก่อนตั้งครรภ์ควรมีการวางแผนครอบครัวอย่างเข้มงวด ซึ่งรพ.สังกัด สธ. จะมีแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเพื่อติดตามอย่างใกล้ชิด</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>ดูแลผู้ป่วยติดเตียง -เสนอข่าว รศ.ดร.ัทศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และบอร์ด สปสช. เปิดเผยว่า สภาฯ ร่วมกับ สปสช. นำร่องการขยายบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในกทม. เบื้องต้นมีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้าร่วมโครงการ 9-10 แห่ง ดูแลเรื่องการป้องกันโรค ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ และเยี่ยมบ้าน หากประเมินผลเป็นที่น่าพอใจจะขยายการดำเนินงานให้มากขึ้นในอนาคต</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก ข่าวสด คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย</p>	<p>อาการหลงพ้อลงกต -เสนอข่าว นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช นพ.สสจ.ลพบุรี พร้อม นพ.สมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ ผอ.รพ.พระนารายณ์-มหาราช ร่วมกันแถลงอาการพระราชวิสุทธิประชาชน เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ว่า แพทย์ผ่าตัดใส่เหล็กตามกระดูกสะโพกด้านขวาและให้รอดูอาการอย่างใกล้ชิด จะอนุญาตให้กลับไปพักพื้นที่วัดได้วันที่ 7 ต.ค.นี้</p>
<p>เว็บ thaiquote One31.net ผวก.ออนไลน์ เว็บกระปุก</p>	<p>สบข.ใช้งบฯ ดูงานต่างประเทศ -เสนอข่าว เพจเฟซบุ๊กปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน โพสต์ภาพและระบุว่า เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี จัดทริปพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหาร อาจารย์ 15 คน ใช้งบประมาณ 1,452,000 บาท ซึ่งเป็นเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาพยาบาล และรายได้จากการจัดประชุมหลักสูตรผู้บริหารและหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาล โดยมีแต่ถ่ายรูปกับสถานที่เที่ยว ไม่มีการดูงานจริง และยิ่งเบียดค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติการราชการต่างประเทศอีกกว่าครึ่งล้าน รวมค่าใช้จ่ายทั้งทริป 4.1 ล้านบาท</p>
<p>เว็บบ้านเมืองออนไลน์ เว็บ sanook</p>	<p>ร้องเรียน รพ.โพธิ์ทอง ทำคลอดเสียชีวิต -เสนอข่าว นพ.มิโชคชัย วิเศษสิทธิโชค ผอ.รพ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ชี้แจงกรณี น.ส.ประทีน คลังชนะ คลอดลูกแล้วตกเลือดเสียชีวิต ว่า ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต ทีมแพทย์พยาบาลต่างเสียใจและไม่อยากให้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น โดยเวลาประมาณ 06.30-07.00 น. หลังจากน.ส.ประทีนคลอดบุตรแล้วเกิดการตกเลือดและมีภาวะช็อค แพทย์และพยาบาลได้ระดมกำลังช่วยเหลือปั๊มหัวใจและประสานกับรพ.อ่างทองตลอดเวลา แต่เนื่องจากอาการของน.ส.ประทีนยังไม่พร้อมจึงไม่สามารถส่งต่อได้ เบื้องต้นได้ประสาน สสจ.อ่างทอง เข้าไปดูแลครอบครัวตั้งแต่วินาทีแรก ส่งพวงหรีดแสดงความเสียใจ และช่วยประสาน สปส. ในการช่วยเหลือตามสิทธิ



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch